



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามประกาศหลักเกณฑ์คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ดังนี้

๑. รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเป็นเหตุให้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ซึ่งหากได้รับการจ้างไปแล้วก็จะถูกพิจารณาให้เลิกจ้างต่อไป

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

๓.๑ การแต่งกายในวันเข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดสภาพ

๓.๒ ต้องนำบัตรประจำตัวสอบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกรออกให้ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบเพื่อเข้าสัมภาษณ์ หากไม่นำมาเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

๓.๓ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) รายงานตัว
ต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปัญญา ชายชาติวีระ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร



บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสรรหา
และเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ผู้สอบผ่านได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้ง ๒ ภาค (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ผู้มีคุณวุฒิ)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวรัชฎาพร ตุ่มบาง	

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวมนฤดี สุวรรณกุล	

.....